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Hverfisnefnd Oddeyrar

A›alfundur 2003
(15. fundur)

Hverfisnefnd Oddeyrar hélt a›alfund 2003 í matsal Oddeyrarskóla flri›judaginn 25.
nóvember 2003 og hófst fundur kl. 20.00.
Mættir voru eftirtaldir nefndarmenn: Katrín B. Ríkar›sdóttir, Jón Einar Jóhannsson,
Hjalti Jóhannesson, Hallgrímur Skaptason, Jón Ingi Caesarsson, Hólmar Svansson og
Sólveig Jóhannsdóttir.

1. Katrín Ríkar›sdóttir setti fund, bau› fundarmenn velkomna og greindi frá
störfum nefndarinnar fyrsta starfsári›. Greinarger› yfir störf nefndarinnar
fylgdi me› fundabo›i sem bori› var í öll hús í hverfinu sem fréttabréf og
fer greinarger›in hér á eftir:

Senn er li›i› fyrsta starfsár hverfisnefndar Oddeyrar sem kosin var á stofn-
fundi í Oddeyrarskóla 12. nóvember 2002. Nefndin var sett á laggirnar í
tengslum vi› verkefni› um Sta›ardagskrá 21 fyrir Akureyri og hugmyndir um
auki› íbúal‡›ræ›i.

Í nefndina voru kosin eftirfarandi:

A›almenn: Varamenn:
Hallgrímur Skaptason Hólmar Svansson
Hjalti Jóhannesson Jón Ingi Caesarsson
Katrín Björg Ríkar›sdóttir Ragnhei›ur Jakobsdóttir
Jón Einar Jóhannsson
Sólveig Jóhannsdóttir

Á fyrsta fundi nefndarinnar skipti hún me› sér verkum og var Katrín Björg
Ríkar›sdóttir kjörin forma›ur.

fietta fyrsta starfsár nefndarinnar hefur nefndin afla› sér mikilla uppl‡singa
um hverfi› og komi› fleim á framfæri vi› a›ila í bæjarkerfinu og fleiri.

Nefndin hefur haldi› 14 fundi á starfsárinu og hefur hún noti› velvildar
Oddeyrarskóla sem lagt hefur til fundara›stö›una.

Haldinn var  fræ›slufundur 27. maí um vi›hald og umhir›u gar›a í eldri
hverfum og moltuger› og fluttu Jóhann Thorarensen og Tryggvi Marinósson
flar fró›leg erindi. fieir s‡ndu myndir úr gör›um hverfisins og sög›u frá
helstu einkennum fless hva› gró›ur og skipulag gar›anna var›ar.

Alls hefur nefndin fari› í fjórar göngufer›ir um hverfi› allt frá Strandgötu til
Glerár til a› kynna sér a›stæ›ur. Gu›mundur Sigvaldason, verkefnisstjóri
Sta›ardagskrár 21 fyrir Akureyri tók flátt í fyrstu göngufer›inni me› nefnd-
inni.

Fréttabréf var gefi› út í tengslum vi› fræ›slufundinn 27. maí og flví dreift til
allra íbúa hverfisins.
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†msir a›ilar veri› kalla›ir á fundi nefndarinnar flar sem mál er var›a hverfi›
hafa veri› kynnt fyrir nefndinni. Á flessum fundum hefur nefndin komi›
sínum skilabo›um um framfaramál hverfisins á framfæri. Gestir á fundum
hverfisnefndar eru eftirfarandi (í tímarö›):

Helga Hauksdóttir, skólastjóri Oddeyrarskóla
Svanhildur Daníelsdóttir, a›sto›arskólastjóri Oddeyraskóla
Tryggvi Marinósson, forstö›uma›ur Framkvæmdami›stö›var Akureyrar-
bæjar
Elín Antonsdóttir, fláv. Jafnréttisfulltrúi Akureyrarbæjar
fiorsteinn Pétursson, lögreglufljónn
Ármann Jóhannesson, deildarstjóri Tækni og umhverfissvi›s Akureyrarbæjar
Bjarni Reykjalín, skipulags- og byggingafulltrúi Akureyrarbæjar
Jónas Vigfússon, verkefnastjóri gatna, fráveitu og hreinlætismála hjá
Akureyrarbæ

Fundur me› fulltrúum frá Tækni- og umhverfissvi›i Akureyrarbæjar var 30.
september sí›astli›inn. fiar fór nefndin í máli og myndum yfir ‡mis atri›i sem
henni flykir a› megi til betri vegar færa var›andi umhverfisfrágang, skipu-
lagsmál og umfer›armál. Ur›u líflegar umræ›ur á fundinum og óhætt a›
segja a› fulltrúar bæjarins fengu nokku› langan verkefnalista me› sér af fleim
fundi. fia› er von nefndamanna a› a›ger›ir fylgi í kjölfari›.

Nefndin hefur fengi› nokkrar ábendingar frá íbúum um hluti sem mættu betur
fara. fiessum atri›um hefur eftir atvikum veri› komi› á framfæri vi›
vi›komandi a›ila hjá Akureyrarbæ. fiá hefur nefndin a› eigin frumkvæ›i
teki› upp mál sem hún hefur komi› á framfæri vi› bæinn, bæ›i munnlega og
skriflega.

Nefndin hefur fengi› netfangi› oddeyri@akureyri.is og geta fleir sem vilja
koma erindum á framfæri vi› nefndina sent flau í fla› netfang. fiá hefur veri›
sett upp vefsvæ›i http://www3.akureyri.is/stjornkerfid/hverfisnefndir/oddeyri/
á vef Akureyrarbæjar. Stefnt er a› flví a› bæta efni um sögu og sérkenni
hverfisins, myndum og fleira inn á vefsvæ›i›. Einnig er stefnt a› flví a› gera
fundarger›ir nefndarinnar a›gengilegar flar.

Ljóst er a› miki› starf bí›ur nefndarinnar vi› eftirfylgni fleirra mörgu
verkefna í hverfinu sem hún hefur or›i› áskynja a› bí›a úrlausnar. fiessi
verkefni eru einkum á svi›i umhverfisfrágangs og -vi›halds. fiá eru fjölda-
mörg atri›i óleyst er var›a umfer›armál hverfisins og sum svo br‡n a› flau
flola litla bi›. Nefndin hefur komi› fleim skilabo›um á framfæri vi› Akur-
eyrarbæ a› ákaflega mikilvægt sé a› hann sinni vel fleim fláttum er a› honum
snúa. fia› ver›i til fless a› auka trú íbúanna á hverfinu og muni hvetja flá til
dá›a í a› rækta sitt nágrenni og s‡na hverfinu flann sóma sem flví ber.

2. Kaffihlé. Fyrirtæki í hverfinu, N‡ja kaffibrennslan og Kexsmi›jan bu›u
uppá framlei›slu sína.

3. Myndas‡ning. Hjalti Jóhannesson s‡ndi og útsk‡r›i myndir úr göngu-
fer›um og starfi nefndarinnar auk nokkurra gamalla mynda úr hverfinu.
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4. Kosning tveggja varamanna. Katrín B. Ríkar›sdóttir gaf ekki kost á sér
áfram flar sem hún hefur teki› vi› starfi Jafnréttisrá›gjafa Akureyrarbæjar.
fiá hefur Ragnhei›ur Jakobsdóttir flutt úr hverfinu. Jón Ingi Caesarsson gaf
kost á sér sem a›alma›ur í sta› Katrínar.
Fram kom tillaga um tvo varamenn: Hafdísi Pálsdóttur og Hör› Sigur-
har›arson og var sú tillaga samflykkt samhljó›a. Nefndin er flá skipu›
eftirfarandi fulltrúum:
A›almenn: Varamenn:
Hallgrímur Skaptason Hafdís Pálsdóttir
Hjalti Jóhannesson Hólmar Svansson
Jón Ingi Caesarsson Hör›ur Sigurhar›arson
Jón Einar Jóhannsson
Sólveig Jóhannsdóttir

5. Afgrei›sla tillagna. Eftirfarandi tillögur lágu fyrir fundinum og voru flær
allar samflykktar samhljó›a:

a)  Sparkvöllur á ló› Oddeyrarskóla í tengslum vi› átak KSÍ.
A›alfundur hverfisnefndar Oddeyrar haldinn í Oddeyrarskóla 25.
nóvember 2003 samflykkir a› beina flví til skólanefndar, íflrótta- og
tómstundará›s og stjórnar Fasteigna Akureyrarbæjar og annarra
vi›komandi yfirvalda a› haft ver›i frumkvæ›i a› flví a› bygg›ur ver›i
sparkvöllur á ló› Oddeyrarskóla í tengslum vi› átak KSÍ í sparkvalla-
málum. Jafnframt ver›i huga› a› l‡singu vallarins.

b)  Endurn‡jun leiktækja á ló› Oddeyrarskóla og starfsvöllur.
A›alfundur hverfisnefndar Oddeyrar haldinn í Oddeyrarskóla 25.
nóvember 2003 samflykkir a› beina flví til skólanefndar og Fasteigna
Akureyrarbæjar a› nú flegar ver›i hafist handa vi› endurn‡jun og
uppsetningu n‡rra leiktækja á ló› Oddeyrarskóla. Jafnframt leggur
fundurinn áherslu á a› starfsvöllur ver›i starfræktur flar á sumrin.

c)  Lagfæringar á umhverfi Hjalteyrargötu.
A›alfundur hverfisnefndar Oddeyrar haldinn í Oddeyrarskóla 25. nóvem-
ber 2003 samflykkir a› beina flví til bæjaryfirvalda a› ger›ar ver›i lag-
færingar á umhverfi Hjalteyrargötu. Umbætur flessar mi›i a› flví a›
lagfæra og gera gangstéttir, a› dregi› ver›i úr ryk- og háva›amengun frá
götunni m.a. me› flví a› græ›a upp malarsvæ›i vestan götunnar og hindra
flannig akstur og fok. Jafnframt ver›i gró›ur me›fram götunni aukinn til
a› draga úr háva›a og til a› fanga ryk.
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d)  Umhverfisfrágangur og umfer› vi› Hvannavelli og Greifann.
A›alfundur hverfisnefndar Oddeyrar haldinn í Oddeyrarskóla 25. nóvem-
ber 2003 samflykkir a› beina flví til bæjaryfirvalda a› ger›ar ver›i lag-
færingar á umhverfi Hvannavalla, sérílagi vestan götunnar. Einnig ver›i
greitt úr umfer›arflækju vi› veitingahúsi› Greifann og Tónlistarskólann.

6. Önnur mál.
Hjalti Jóhannesson minntist á hættulegt horn Grænugötu og Glerárgötu og
hugmyndir um a› setja flar hringtorg e›a flá götuljós eins og gert er rá›
fyrir í skipulagi. Nefndinni var fali› a› kanna hva›a möguleikar gætu
veri› í stö›unni til a› bæta flarna ástandi›.
Birgir Sveinarsson spur›ist fyrir um hra›ahindrun í Eyrarvegi en merk-
ingu hennar gæti veri› áfatt. Einnig benti hann á lélega l‡singu ne›st í
Eyrarvegi vi› Hjalteyrargötu. Nor›urorku mun hafa veri› bent á fletta en
fleir hafi ekki hug á a› fara í a›ger›ir flarna.
Ágúst Hafsteinsson lag›i áherslu á a› nefndin fylgi fast eftir tillögum
sínum um úrbætur flannig a› a›ger›ir fylgi í kjölfari› hjá vi›komandi
a›ilum.
Hólmar Svansson vakti máls á nau›synlegri tiltekt í hverfinu og hvort
nefndin gæti haft flar hlutverki a› gegna, t.d. um ábendingar um fla› sem
betur mætti fara e›a veita vi›urkenningar fyrir fla› sem vel er gert.
Nefndarmenn uppl‡stu a› fletta hef›i komi› til tals en ekki veri› fram-
kvæmt enn enda flyrfti a› vanda vel allan undirbúning fless. fiá væru
áminningar gagnvart einstaklingum t.d. ákaflega vandme›fari› mál.
Jón Ingi benti á a› Eyrarvöllur, sem mun upphaflega hafa veri› fram-
kvæmd samtaka kvenna í hverfinu, sé nú nota›ur sem stæ›i fyrir hjóla-
skóflu yfir veturinn og sé ótækt me› öllu a› una vi› fla›.

7. Katrín B. Ríkar›sdóttir flakka›i fundarmönnum fyrir ágætan fund og
flakka›i me›nefndarmönnum sínum fyrir samstarfi› og sleit flví næst
fundi.

Fleira ekki gert,
Hjalti Jóhannesson rita›i fundarger›
Fundi lauk kl. 21.40
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Mættir á a›alfundinn

1. Arnaldur Snorrason
2. Ágúst Hafsteinsson
3. Birgir Sveinarsson
4. Dagn‡ Har›ardóttir
5. Daví› fiorsteinsson
6. Gu›rún Gunnarsdóttir
7. Hafdís G. Pálsdóttir
8. Hallgrímur Skaptason
9. Heba Ásgrímsdóttir
10. Hjalti Jóhannesson
11. Hólmar Svansson
12. Hólmfrí›ur fiór›ardóttir
13. Hör›ur Sigurhar›arson
14. Jón Einar Jóhannsson
15. Jón Hermannsson
16. Jón Ingi Caesarsson
17. Katrín B. Ríkar›sdóttir
18. Sigurjón Jóhannesson
19. Sólveig Jóhannsdóttir
20. Tryggvi Marinósson


